

TECHTRONIC INDUSTRIES

GIA NHẬP HIỆP ƯỚC TOÀN CẦU LIÊN HỢP QUỐC

KHẲNG ĐỊNH CAM KẾT CỦA TTI VỀ CÁC SẢN PHẨM VÀ HOẠT ĐỘNG BỀN VỮNG

(Fort Lauderdale, Florida, ngày 23 tháng 12 năm 2024) – Hôm nay, Công ty TNHH Techtronic Industries ("Công ty" hoặc "TTI") (mã chứng khoán: HK:0669, ADR symbol: TTNDY), Công ty toàn cầu về dụng cụ điện không dây, thiết bị điện ngoài trời và chăm sóc sàn chính thức gia nhập Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc, tái khẳng định cam kết của mình đối với phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội. Với hơn 25.000 thành viên ký kết tại hơn 160 quốc gia, Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc là sáng kiến tự nguyện báo cáo phát triển bền vững lớn nhất thế giới dành cho doanh nghiệp. Bằng việc tham gia hiệp ước này, TTI cam kết sẽ công bố tiến độ thực hiện các mục tiêu bền vững hàng năm tới các bên liên quan thông qua Báo cáo ESG của công ty và trên trang web của Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc.

Ông Steve Richman, Giám đốc Điều hành của TTI, cho biết: "Là công ty tiên phong trong ngành dụng cụ điện và thiết bị điện ngoài trời sử dụng pin lithium-ion tiết kiệm năng lượng, cam kết của TTI đối với các sản phẩm và hoạt động kinh doanh bền vững từ lâu đã trở thành một phần cốt lõi trong phương thức hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu công bố các báo cáo ESG từ năm 2015 và đã thống nhất các mục tiêu của mình với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc vào năm 2018. Hàng năm, chúng tôi đều đạt được những tiến bộ trong các lĩnh vực như giải pháp an toàn, giảm thiểu tiếng ồn, truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng, giảm phát thải carbon và quản trị doanh nghiệp. Thông qua việc gia nhập Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc, chúng tôi đã chính thức thống nhất chiến lược phát triển bền vững của mình với [Mười Nguyên tắc](#) trong các lĩnh vực nhân quyền, lao động, môi trường và chống tham nhũng, bên cạnh những cam kết mà chúng tôi đã và vẫn đang thể hiện trước đó."

Là một phần trong nỗ lực phát triển bền vững không ngừng của TTI, mục tiêu của chúng tôi là triển khai các sáng kiến nhằm tăng cường hỗ trợ đối với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, đồng thời thúc đẩy văn hóa làm việc hòa nhập và bình đẳng. Chúng tôi cam kết thúc đẩy hành trình phát triển bền vững của mình, đặt ra các mục tiêu có thể đo lường được và liên tục theo dõi tiến độ thực hiện.

Tìm hiểu thêm về các nỗ lực của TTI bằng cách đọc các ấn phẩm ESG mới nhất của chúng tôi tại [đây](#). Báo cáo ESG năm 2024 của chúng tôi sẽ được công bố vào tháng 03 năm 2025.

Giới thiệu về TTI

Công ty TNHH Techtronic Industries ("Công ty" hoặc "TTI"), được thành lập vào năm 1985 bởi doanh nhân người Đức Horst Julius Pudwill, là công ty hàng đầu thế giới về công nghệ không dây. Tiên phong trong lĩnh vực Dụng cụ Điện, Thiết bị Điện Ngoài trời, Thiết bị Chăm sóc và Làm sạch Sàn dành cho người dùng chuyên nghiệp, công nghiệp, người dùng tự làm (DIY) và thị trường tiêu dùng trên toàn thế giới. Với hơn 50.000 nhân viên trên toàn cầu, công ty luôn tập trung vào đổi mới và chiến lược tăng trưởng, từ đó khẳng định vị trí dẫn đầu của mình trong các ngành công nghiệp mà công ty hoạt động.

MILWAUKEE dẫn đầu danh mục dụng cụ chuyên nghiệp của TTI. Với trụ sở nghiên cứu và phát triển toàn cầu đặt tại Brookfield, Wisconsin, thương hiệu **MILWAUKEE** có uy tín trong việc luôn thúc đẩy sự đổi mới, an toàn và năng suất tại công trường trên toàn thế giới. Thương hiệu **RYOBI**, có trụ sở chính tại Greenville, South Carolina, luôn duy trì là lựa chọn hàng đầu cho người dùng tự làm DIY và tiếp tục thiết lập tiêu chuẩn trong đổi mới công cụ DIY. Danh mục thương hiệu đa dạng của TTI cũng bao gồm các thương hiệu uy tín như **AEG, EMPIRE, HOMELITE** và các thương hiệu hàng đầu về chăm sóc sàn như **HOOVER, ORECK, VAX** và **DIRT DEVIL** (có trụ sở tại Charlotte, North Carolina).

Sự công nhận trên phạm vi toàn cầu cùng danh mục thương hiệu nổi tiếng của TTI được hỗ trợ bởi cấu trúc sở hữu vững chắc, khẳng định độ phủ và hoạt động ổn định trên toàn cầu của công ty. Gia đình Pudwill vẫn là cổ đông lớn nhất của công ty, phần còn lại chủ yếu được nắm giữ bởi các nhà đầu tư tổ chức tại các công ty thuộc sở hữu của Bắc Mỹ và Châu Âu. TTI được niêm yết công khai trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông và là cổ phiếu cấu thành của Chỉ số Hang Seng, hoạt động trên toàn cầu với cam kết mạnh mẽ về các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.ttigroup.com.vn.

Tất cả các nhãn hiệu được liệt kê ngoài AEG và RYOBI đều thuộc sở hữu của Công ty. AEG là nhãn hiệu đã đăng ký của AB Electrolux (publ.) và được sử dụng theo giấy phép. RYOBI là nhãn hiệu đã đăng ký của ¹ Ryobi Limited và được sử dụng theo giấy phép.

Liên hệ về Quan hệ Nhà đầu tư:

Thông tin liên hệ:

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư TTI

Điện thoại: +1 (954) 541-9660

Email: ir@ttihq.com

Khu vực Châu Á/Thái Bình Dương

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư TTI

Điện thoại: +1 (954) 541-9660

Email: ir@ttihq.com